



NOAA
FISHERIES

NOAA Fisheries

Chiến lược về Công lý Môi trường và Công bằng

Tóm tắt Tài liệu

NOAA Fisheries chịu trách nhiệm quản lý các nguồn tài nguyên đại dương và môi trường sống của quốc gia. Chúng tôi sử dụng khoa học tốt nhất hiện có để giúp nghề đánh bắt cá phát triển bền vững và hiệu quả, cung cấp hải sản an toàn, bảo tồn tài nguyên được bảo vệ và duy trì hệ sinh thái lành mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ này cho tất cả mọi người, để không có cộng đồng nào¹ bị bỏ qua. Tài liệu này phác thảo chiến lược của NOAA Fisheries để kết hợp công bằng và công lý môi trường (EEJ) vào mọi việc chúng tôi làm và theo những cách phù hợp với luật hiện hành và sự sẵn có của các khoản phân bổ.²

Công bằng là sự đối xử công bằng với tất cả các cá nhân, có tính đến việc không phải ai cũng được đối xử công bằng. Công lý môi trường là công lý được áp dụng cho các luật, chính sách và thực tiễn về môi trường. Chính phủ Liên bang nhận ra rằng các rào cản đối với sự bình đẳng đã khiến nhiều cộng đồng không được phục vụ đầy đủ và họ thường là những người yếu thế nhất trước các vấn đề môi trường, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Nhận thấy rằng không phải tất cả các cộng đồng đều có quyền truy cập như nhau vào các dịch vụ của NOAA Fisheries, chúng tôi đã xác định ba mục tiêu tổng thể để đưa chúng tôi đến gần hơn với EEJ cho tất cả mọi người:

- Ưu tiên xác định, đối xử công bằng và sự tham gia có ý nghĩa của các cộng đồng chưa được phục vụ;
- Cung cấp dịch vụ công bằng; và
- Ưu tiên EEJ trong công việc sứ mệnh của chúng tôi với tiến độ rõ ràng.

Để đạt được những mục tiêu đó, chúng tôi đã xác định sáu lĩnh vực cốt lõi mà chúng tôi có thể cải thiện. Chúng tôi đã tạo ra chiến lược này bằng cách sử dụng thông tin đầu vào từ nhân viên của NOAA Fisheries và công chúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ, để thực hiện chiến lược này ở cấp khu vực và cấp chương trình. Còn nhiều việc phải làm và chúng tôi cam kết thúc đẩy EEJ tại NOAA Fisheries.



¹ Đối với mục đích của tài liệu này, "cộng đồng" là các nhóm cá nhân, đại diện từ các tổ chức hoặc nhóm lợi ích, hoặc các tổ chức chính phủ có mối quan tâm đặc biệt hoặc bị ảnh hưởng bởi công việc và chính sách của NOAA Fisheries.

² Chiến lược này phải được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào sự sẵn có của các khoản phân bổ. Ngoài ra, chiến lược EEJ không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, thực chất hoặc theo thủ tục, có thể thực thi theo luật hoặc công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các bộ, cơ quan hoặc tổ chức, cán bộ, nhân viên của Hoa Kỳ, hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác.